



## จดหมายข่าว

ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 นายองยุทธ ปาธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.นาหว้า,ผู้นำชุมชน,พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.นาหว้า ประชาชนบ้านอุนยางดำ ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ วัดโนนรัง บ้านอุนยางดำ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม



งานป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เข้าร่วมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับอำเภอนาหว้า,โรงพยาบาลนาหว้า และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้า ณ โรงพยาบาลนาหว้า



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า



โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า, ผู้นำชุมชน,จิตอาสาในชุมชนบ้านอนุยางค์ ดำ ร่วมกันทำความสะอาดวัดโพธิ์ชัย บ้านอนุยางค์



# รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

♥ รู้จัก “พลาสติก” ไกล่ตัว แยกก่อนทิ้ง รีไซเคิลต่อได้ ♻️

<p>1</p> <p>โพลีเอทิลีนเทรฟทาเลต (PET) มีลักษณะใส แข็ง มอเกาะสุได้</p>	<p>2</p> <p>โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีลักษณะสีขาวขุ่น ทนต่อสารเคมี แข็งเหนียว ไม่เปราะแตกง่าย</p>	<p>4</p> <p>พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ หรือ (LDPE) มีลักษณะใส เหนียว และทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ</p>	<p>5</p> <p>โพลีโพรพิลีน (PP) พลาสติกแข็ง มีลักษณะเป็นพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนได้ดี</p>
--	--	--	--

# “ขยะ” สีไหนใส่ให้ถูก มี 4 ประเภท

<p><b>ขยะเปียก</b></p> <p>เป็นขยะที่นำเสียบได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก สกปรก เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้</p>	<p><b>ขยะทั่วไป</b></p> <p>เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ ทำให้ต้องเก็บเพื่อทำลายต่อไป เช่น เปลือกลูกอม ขงพม</p>	<p><b>ขยะรีไซเคิล</b></p> <p>เป็นขยะที่มีค่าใช้สอย สามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม</p>	<p><b>ขยะอันตราย</b></p> <p>เป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากมีสารเคมีต่างๆ สกัดไฟง่าย มีสารกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสี</p>
---	--	---	--

จัดทำโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบต. นาทวี อ.นาทวี จ.นครพนม  
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๙๗๓๗๐